

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ : ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เคยพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว ว่า ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. และ (ร่าง) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการที่ ก.พ.อ.กำหนด ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะประกาศให้ใช้บังคับหลักเกณฑ์ใหม่หลังจาก 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความหลากหลายในการทำผลงานทางวิชาการมากขึ้น โดยแบ่งประเภทผลงานทางวิชาการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) งานวิจัย 2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มี 9 ประเภท 3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ 4) ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ

2. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. เรื่อง การขอจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการขอจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตาม ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีปรัชญาและพันธกิจที่เน้นการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้ชื่อส่วนราชการที่สถาบันขอจัดตั้งใหม่ สถาบันจึงควรทบทวนปรัชญา พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่เป็นความโดดเด่นของตนเองให้ชัดเจน (repositioning) เพื่อกำหนดจุดเน้น (focus) ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามความเชี่ยวชาญมากกว่าการขยายตัวเชิงปริมาณ และให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4. เรื่อง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อพึงระวังในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การเสนอขอโปรดเกล้าฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ตามความเห็นของคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ

5. เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3 โครงการวิจัย เรื่องการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



6. เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 สถาบัน 3 ศูนย์ 4 หลักสูตร : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้ดำเนินการตรวจประเมิน ในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 3 สถาบัน 3 ศูนย์ 4 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจประเมิน คือ ระดับ “ผ่าน” จำนวน 2 หลักสูตร และ “ต้องปรับปรุง” จำนวน 2 หลักสูตร ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล

2. รับทราบหลักสูตรที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีผลการตรวจประเมินระดับ “ผ่าน” จำนวน 2 หลักสูตร คือ

2.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2556 เป็นต้นไป

2.2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ตรวจประเมิน ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป

7. เรื่อง รายงานผลการจัดทำและการจัดส่งงบการเงินประจำปีการศึกษา 2558 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบลงโทษปรับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอยุธยา ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าสำหรับการกระทำผิดครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน ท่านละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากไม่จัดส่งงบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีภายในกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

8. เรื่อง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์รับความช่วยเหลือทางการเงินจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือการผลิตบัณฑิตพยาบาลระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ 4 จำนวน 43.50 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 74 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

